

# หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 22 ประจำวันที่ 16 กันยายน 2012

## “พวกเราชื่นชมกับพระคุณและความซาบซึ้งใจในช่วงการเดินทางไปเยี่ยมเกาหลี”

### การเยี่ยมชมคริสตจักรมันมินของสมาชิกผู้สูญเสียการได้ยินชาวไทยและชาวมาเลเซีย 50 คน



ผู้เชื่อที่สูญเสียการได้ยินมีประสบการณ์กับความรักและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในการเดินทางไปเยี่ยมคริสตจักรมันมินพร้อมกับมีความเชื่อฝ่ายวิญญาณและความหวังสำหรับแผ่นดินสวรรค์เพิ่มมากขึ้น ■ ภาพที่ 1: เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนในวันที่ 3 สิงหาคม 2012 ■ ภาพที่ 2: ในช่วงการนมัสการมีการแปลภาษาเมื่อเป็นภาษาเกาหลี ภาษามาเลเซีย และภาษาไทย ■ ภาพที่ 3: การนมัสการและร้องเพลงสรรเสริญรอบกองไฟที่ค่ายภาคฤดูร้อนของกลุ่มบุรุษและกลุ่มสตรีของมันมิน

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2012 สมาชิกที่สูญเสียการได้ยินจากประเทศไทยและประเทศมาเลเซียเดินทางไปถึง คริสตจักรมันมินเซ็นทรัล คนเหล่านั้นได้รับพระคุณผ่านทางคำเทศนาของศิษยาภิบาลอวูโส ดร.แจร์อ็อก ลี ที่มี การแปลเป็นภาษามือเป็นภาษาเกาหลี ภาษามาเลเซีย และภาษาไทย คนเหล่านั้นยังได้อธิษฐานร่วมกันใน การประชุมอธิษฐานของกลุ่มคานีเยลผ่านทางอินเทอร์เน็ตอีกด้วย ในขณะที่เดียวกัน คนเหล่านั้นเดินทางไป เยี่ยมคริสตจักรมันมินซึ่งเป็นสถานที่แห่งการทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า

ศิษยาภิบาลจอนฮุน จีซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มกล่าวว่าสมาชิกเหล่านั้นเดินทางมาด้วยความปรารถนามากยิ่งขึ้นเมื่อเขาได้ มีประสบการณ์กับการรักษาโรคมากมายในการประชุมเพื่อการรักษาโรคซึ่งจัดขึ้น ในคริสตจักรสาขาของมันมิน สำหรับผู้คนที่สูญเสียการได้ยินในประเทศไทยและ

มาเลเซียในเดือนพฤษภาคม 2012 กับศิษยาภิบาลซูเซียว โซ (ศิษยาภิบาลที่ปรึกษาของพันธกิจกับคนที่สูญเสียการได้ยินในคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล) ท่านกล่าวเพิ่มเติมว่า พระเจ้าได้ทรงสำแดงให้คนเหล่านั้นเห็นสายรุ้งทุกวันจากตอนเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2012 ซึ่งเป็นเหตุ ให้เขามีความคาดหวังสูงมากขึ้นกับการเดินทางมาเยี่ยมเกาหลีในครั้งนี้

ในขณะที่เข้าร่วมในการนมัสการต่าง ๆ (เช่น การนมัสการวันอาทิตย์ การนมัสการ ไตรุ่กันวันศุกร์ และการประชุม อธิษฐานของกลุ่มคานีเยลด้วยตนเองซึ่งเขาเคยเข้าร่วมในประเทศของตนผ่านอินเทอร์เน็ต) คนเหล่านั้นก็สามารถ จารึกพระคำของพระเจ้าไว้ในจิตใจของตนลึกซึ้งมากขึ้นในท่ามกลางความอัศจรรย์ใจ

นอกจากนั้น คนเหล่านั้นยังเข้าร่วมค่ายภาคฤดูร้อนของกลุ่มบุรุษและกลุ่ม

สตรีของมันมินเช่นกันซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็น เวลาสามวันโดยเริ่มจากวันที่ 6 สิงหาคม คนเหล่านี้มีประสบการณ์กับมิติฝ่ายวิญญาณในการสัมมนาในหัวข้อ “พระวิญญาณ” และ “ความไวพดลของพระวิญญาณบริสุทธิ์” การประชุมอธิษฐาน การแข่งขันกีฬา และการ นมัสการและการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้ารอบกองไฟพร้อมกับสมาชิกจากคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล จากคริสตจักร สาขาแห่งต่าง ๆ ในเกาหลีและจากคริสตจักรสาขาในอีก 23 ประเทศ

คนเหล่านี้เดินทางไปเยี่ยมบ่อน้ำจืดที่เมืองมวนของคริสตจักรมันมิน เมืองมวนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดจอนนัมซึ่งเป็นจุด ที่น้ำทะเลเปลี่ยนเป็นน้ำจืดดื่มได้โดยคำอธิษฐานของดร.ลี ด้วยความปรารถนาแห่งจิตใจของเขาคนเหล่านี้ได้ จุ่มตัวลงไป ในสระน้ำจืดแห่งเมืองมวนและมองเห็นสิ่งมหัศจรรย์ต่าง ๆ ในท้องที่

การต้อนรับอันอบอุ่นของสมาคมคานีเยลอวูโสและของสมาชิกคริสตจักรทำให้คนเหล่านั้นมีความสุข คนกลุ่ม นี้ยังได้รับพระคุณอย่างมากจากการสนทนาพูดคุยกับท่านบ็อกนิม ลี (ประธานศูนย์การอธิษฐานมันมิน) และกับ ศิษยาภิบาลซูจิน ลี (ศิษยาภิบาลเพื่อความเบิกแผ่ของคริสตจักร) รอยยิ้มแห่งความสุขปรากฏอยู่บนใบหน้าของ คนเหล่านี้ตลอดเวลาที่เขายู่ในเกาหลี ความร้อนรนอันบริสุทธิ์เพื่อความเชื่อของคนเหล่านี้เป็นที่ประทับใจของ สมาชิกคริสตจักรคนอื่น ๆ อย่างยิ่ง พี่น้องชาวไทยอายุ 43 ปีคนหนึ่งกล่าวว่า “จากการฟังคำเทศนาของ ดร.ลีผ่านทางอินเทอร์เน็ตผมรู้ว่าการรักรวม เพศเป็นความบาป ดังนั้นผมจึงหันหลังให้กับสิ่งนั้นและรับเอาชีวิตที่แท้จริง เมื่อผมเดินเข้าสู่สถานนมัสการของ มันมินซึ่งผมได้ปรารถนาที่จะเห็นด้วยตนเองมานาน ผมสามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมอันบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสถานที่แห่งนั้น สิ่งนั้นทำให้ผมมั่นใจว่าผมต้องพยายามรับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน ผมสัมผัสได้ถึงความรักของพระเจ้าพระบิดาของมากตลอดทุกรายการ”

พี่น้องชาวมาเลเซียอายุ 28 ปีคนหนึ่งกล่าวว่า “ฉันเริ่มเต็มส้นด้วยพระคุณเมื่อฉันเข้าร่วมในการประชุมอธิษฐาน ของกลุ่มคานีเยลด้วยตนเอง เมื่อผมไปบิบบินมาหาฉันและเกาะอุษมนนิ้วมือของฉันเมื่ออยู่ที่ค่าย เมื่อคำฝ่ายวิญญาณ ของฉันเปิดออกฉันมองเห็นเพชรพลอยมากมายอยู่ในสระน้ำจืดแห่งเมืองมวน การเยี่ยมชมมันมินครั้งนี้ทำให้ ฉันตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะวิ่งรูดหน้า ไปสู่การชำระให้บริสุทธิ์”

## การจัดพิมพ์หนังสือศึกษาพระคัมภีร์ภาษาเกาหลีของ ดร.แจร์อ็อก ลี สำหรับนักเรียนนักศึกษาเรื่อง “กฎแห่งการเรียนรู้ที่ดี”

หนังสือศึกษาพระคัมภีร์สำหรับนักเรียนนักศึกษาถูกจัดพิมพ์ขึ้นเป็นภาษาเกาหลี นี่เป็นการนำเอาหนังสือของ ดร.ลีเรื่อง “กฎแห่งการเรียนรู้ที่ดี” มาย่อให้กะทัดรัดยิ่งขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยนักเรียนนักศึกษาคริสเตียน ในการตั้งเป้าหรือวาดฝันที่เจาะจงของตนเองไว้และกลายเป็นบุคคลที่โดดเด่นในโลกเพื่อสร้างราชกิจของพระเจ้า

หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวทางในการไขพลังอำนาจของความเชื่อและความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการศึกษา นั่นคือ ในหนังสือเล่มนี้มีแนวทางของการพัฒนาความสามารถทางสติปัญญา (ไอคิว) ด้วยการปลูกฝัง ใจให้อยู่ในความจริง การอยู่เหนือสถานการณ์ การเพิ่มพูนสมาธิ และการไขประโยชน์ของความรูสึกหนังสือ เล่มนี้ยังให้หลักของการศึกษาด้วยใจไว้ด้วยเช่นกัน

“ความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาและซึ่งรู้จักกับบริสุทธิ์เป็นความรอบรู้” (สุภาษิต 9:10)

วิธีการที่ดีที่สุดของการศึกษาซึ่งช่วยพัฒนาศักยภาพของกฎแห่งการเรียนรู้ที่ดีสำหรับนักเรียนนักศึกษา

เนื้อหา

- บทที่ 1: ผมอยากเป็นอะไร?
- บทที่ 2: การกิจ พัฒนาไอคิว
- บทที่ 3: การกิจ การอยู่เหนือสถานการณ์
- บทที่ 4: การกิจ เพิ่มพูนสมาธิ (1)
- บทที่ 5: การกิจ เพิ่มพูนสมาธิ (2)
- บทที่ 6: วิธีการใช้ความรูสึก
- บทที่ 7: แนวทางเพื่อการพัฒนา
- บทที่ 8: หลักของการศึกษาด้วยใจคลิก นวนิยายเรื่องสามก๊ก



# ความสำคัญของความรักฝ่ายวิญญาณ

“แม่ข้าพเจ้าพูดภาษาของมนุษย์ก็ดี และภาษาของทูตสวรรค์ก็ดี แต่ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าเป็นเหมือนฆ้องหรือฉาบ ที่กำลังส่งเสียง แม่ข้าพเจ้ามีของประทานแห่งการพยากรณ์ และเข้าใจในความลึกซึ้งทั้งปวงและมีความรู้ทั้งสิ้น และแม่ข้าพเจ้ามีความเชื่อทั้งหมดพอจะยกภูเขาไปได้ แต่ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็ไม่มีความหมายอะไรเลย แม่ข้าพเจ้ามอบ ของสารพัดเพื่อเลี้ยงคนยากจน และแม่ข้าพเจ้ายอมให้เอาตัวข้าพเจ้าไปเผาไฟเสีย แต่ไม่มีความรัก จะหาเป็น ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าไม่” (1 โครินธ์ 13:1-3)



ดร.แจร์รอก ลี ศิษยาภิบาลอาวุโส

ชีวิตกับผู้ฟังและคิดว่า “ผมควรหันใจเขาด้วยคำพูดแบบไหน” และ “ผมจะช่วยให้เขามาถึงความจริงได้อย่างไร”

ในหนังสือข้อพระบทที่ 8 พวกอาลักษณ์และพวกฟาริซีนำตัวผู้หญิงที่ถูกจับฐานล่วงประเวณีมาหาพระเยซูและ ทูลพระองค์ว่า “...ในพระราชบัญญัติโมเสสสั่งให้เราเอาหินขว้างคนเช่นนี้ให้ตาย ส่วนท่านจะว่าอย่างไร เรื่องนี้” ถ้าพระองค์บอกให้คนเหล่านั้นเอาหินขว้างหญิงคนนั้น เขาก็คงทูลว่าพระองค์ไม่มีความรัก ถ้า พระองค์บอกให้เขายกโทษให้เธอ คนเหล่านั้นคงทูลว่าพระองค์ละเลยธรรมบัญญัติ พระเยซูทรงเริ่มเขียนถึง ความบาปของเขาคืออย่างลงบนพื้นดิน เมื่อเห็นรายชื่อของความบาปของคนบนพื้นดิน คนเหล่านั้นเริ่มรู้สึก ผิดในจิตสำนึกคนและออกไปจากที่นั่น มีเพียงพระเยซูและผู้หญิงอยู่ที่นั่น พระเยซูตรัสกับเธอว่า “เราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกัน จงไปเถิด และอย่าทำบาปอีก”

ถ้อยคำที่ประกอบด้วยความรักฝ่ายวิญญาณมีพลังอำนาจในการฟื้นฟูชีวิต แต่ถ้านานพยามที่จะขัดเขียดแนว คิดของท่านให้กับคนอื่นหรือ คอยชี้ความผิดของเขาด้วยคำพูด ท่านก็ไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นหรือ ให้ชีวิตที่แท้จริง กับเขา ได้เมื่อถ้อยคำของท่านจะถูกตองสมบูรณก็ตาม

1. โครินธ์บทที่ 13 ถูกเรียกว่าเป็น “บทแห่งความรัก” พระคัมภีร์บทนี้เน้นถึงความสำคัญของความรักก่อนที่จะ อธิบายถึงความรักฝ่ายวิญญาณโดยละเอียด แม่เราจะมีอาหารอย่างเพียงพอ มีเสื้อผ้า มีที่อยู่อาศัย และไม่ขาดแคลนสิ่งใด แต่ถ้าน้ำไม่มีความรัก เราก็ไม่มีความหวังและเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ กล่าวคือ ความรักคือ บัญชีสำคัญที่สุดในชีวิตของเรา

1 โครินธ์ 13:13 กล่าวว่า “ดังนั้นยังตั้งอยู่สามสิ่ง คือความเชื่อ ความหวังใจ ความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด” แม่ เราจะพูดเพราะเหมือนทูตสวรรค์ มีของประทานแห่งการพยากรณ์ มีความเชื่อที่สามารถเคลื่อนภูเขา เสีย สละทรัพย์สิ่งสิ้นทั้งสิ้นเพื่อเลี้ยงคนยากจน และยอมเอาตัวเองไปเผาไฟ แต่เพื่อใการกระทำทั้งสิ้นของเราครบ ถวนสมบูรณเราต้องมีความรักที่แท้จริง

### 1. แม่ข้าพเจ้าพูดภาษาของมนุษย์ก็ดีและภาษาของทูตสวรรค์ก็ดี...

คำว่า “ภาษาของมนุษย์” ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงของประทานแห่งการพูดภาษาแปลก ๆ ซึ่งเป็นของประทานแห่ง พระวิญญาณบริสุทธิ์ชนิดหนึ่ง แต่หมายถึงภาษาต่าง ๆ ที่ใช้กันอยู่ในโลก เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษา รัสเซีย เป็นต้น เมื่อเราเห็นถึงวิธีการพัฒนาและการถ่ายทอดอารยธรรมของมนุษย์ลงไปสู่ลูกหลานด้วยภาษาเรา ก็สามารถเห็นถึงพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ของถ้อยคำ

ภาษามีพลังอำนาจในการ โนมนำวจิตใจของผู้อื่นเพื่อทำให้เราสามารถบรรลุหลายสิ่งหลายอย่าง ถ้าเราสามารถ พูดถ้อยคำที่ดังมาด้วยน้ำเสียงอัน ไพเราะเหมือนทูตสวรรค์ ลองคิดดูซิว่าสิ่งนี้จะนำพาทั้งแก่ไหน

ถ้าเราพูดภาษาของมนุษย์และภาษาของทูตสวรรค์แต่เราไม่มีความรักฝ่ายวิญญาณเราก็เป็นเหมือนฆ้องหรือ ฉาบที่กำลังส่งเสียง ฆ้องจะมีเสียงเมื่อมันวางเปล่าหรือมีน้ำหนักเบา ในทำนองเดียวกัน เราจะเป็เหมือนแกลบ เมื่อเราวางเปล่าและปราศจากความรักฝ่ายวิญญาณ เราจะเป็นชาวสาทิที่มีคุณค่าต่อพระพักตร์พระเจ้าผู้ใดทรง เตรียมมนุษย์เอาไว้ได้ก็ต่อเมื่อเราเต็มลงไปด้วยความรักในฐานะบุตรของพระเจ้าที่มีลักษณะเหมือนพระองค์ เท่านั้น เมื่อเราพูดบางสิ่งบางอย่างเราควรให้

### 2. แม่ข้าพเจ้ามีของประทานแห่งการพยากรณ์และเข้าใจในความลึกซึ้งทั้งปวงและมีความรู้ทั้งสิ้น และ แม่ข้าพเจ้ามีความเชื่อทั้งหมดพอจะยกภูเขาไปได้

โดยทั่วไปการพยากรณ์คือการพูดถึงบางสิ่งที่จะเกิดขึ้น ในพระคัมภีร์ มนุษย์พยากรณ์ว่าบางสิ่งจะเกิดขึ้นด้วยการ รับเอาพระทัยของพระเจ้า ในการคล้อยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อจุดประสงค์เฉพาะบางอย่าง สิ่งนี้ไม่อาจเกิดขึ้น ได้ด้วยความตั้งใจของมนุษย์ แต่คนที่ได้รับการคล้อยของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้รับคำพยากรณ์จากพระเจ้า (2 เปโตร 1:21)

แต่ “ของประทานแห่งการพยากรณ์” ในบทแห่งความรักบทนี้ไม่ได้หมายถึงของประทานที่จะจ้งซึ่งคนเช่นนั้น ได้รับ แต่สิ่งนี้หมายถึง การรูล่วงหน้าและการประกาศว่าดวงวิญญาณที่รอดแล้วจะถูกรับขึ้นไปในฟ้าอากาศ เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาในฟ้าอากาศและจากนั้น คนเหล่านั้นจะเข้าร่วมในงานเลี้ยงสมรสเสด็จไปในขณะที่ยัง วิญญาณที่ไม่รอดจะทนทุกข์ทรมานในช่วงแห่งความทุกข์เวทนาครั้งใหญ่เจ็ดปี และตกนรกหลังจากการพิพากษา ใหญ่บนพระที่นั่งสีขาว

“ความลึกซึ้งทั้งปวง” ในที่นี้หมายถึงความลึกซึ้งที่ถูกซ่อนไว้ตั้งแต่ก่อนปฐมกาล ซึ่งได้แก่ข่าวสารเรื่องไม่ทางเขน ข่าวสารเรื่องไม่ทางเขนคือการจัดเตรียมล่วงหน้าของพระเจ้าที่ทรงเตรียมไว้ก่อนปฐมกาล เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด พระเจ้าทรงทราบล่วงหน้าว่ามนุษย์จะทำบาป และเขาไปสูหนทางแห่งความตาย ดังนั้นพระองค์จึงทรงเตรียม พระเยซูผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราแต่เพียงองค์เดียวเอาไว้ก่อนปฐมกาล พระเจ้าทรงอนุญาตให้เปิดเผยเรื่องนี้ ไว้เป็นความลึกซึ้งเพราะ ถาชาตาดูถึงเรื่องนี้ ความลึกซึ้งนี้ก็ไม่อาจสำเร็จเป็นจริงได้เพราะการแทรกแซง ของซาตาน ฝิมาซาตาดคิดว่ามันจะสามารถรักษาสิทธิอำนาจที่มัน ได้รับอันเนื่องมาจากความบาปของอาดัมถ้ามันมา พระเยซู ดังนั้นมารจึงยุคนชั่วให้ตริ่งพระองค์เสีย อย่างไรก็ตาม หนทางแห่งความรอดถูกเปิดออกจากการที่ มารได้มาพระเยซูผู้ไม่มีบาป ซึ่งสิ่งนี้ตรึงกันขามกับความคาดหวังของมัน แม่เราจะเข้าใจความลึกซึ้ง

อันอัศจรรย์นี้ แต่ถ้าน้ำไม่มีความรักฝ่ายวิญญาณและไม่เทศนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ความเข้าใจนี้ก็เป็นประโยชน์

ความรู้ที่เช่นเดียวกัน คำว่า “ความรู้ทั้งสิ้น” ไม่ได้หมายถึงความรู้ด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงความรู้ เรื่องความจริงที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ด้วยเช่นกัน ถาเรารู้จักพระเจ้าเราควรเชื่อพระองค์จากจิตใจของเราด้วยการ พบปะและมีประสบการณ์กับพระองค์ ไม่นั้นนั้น ความรู้ของเราที่เป็นเพียงความรู้และเราอาจไขความรู้นี้เป็นเกณฑ์ ที่จะพิพากษาและกล่าวประนามคนอื่นด้วยซ้ำไป ดังนั้นความรู้ที่ปราศจากความรักฝ่ายวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ไร้ ประโยชน์เช่นกัน

ถาเรามี “ความรู้ทั้งสิ้น” จนทำให้เราสามารถยกภูเขาไปได้ แต่ไม่มีความรัก เราก็ไม่มีความหมายอะไรเลย เปโตรเคยเดิน บนน้ำได้ชั่วขณะหนึ่งด้วยความเชื่อเมื่อพระเยซูทรงดำเนินบนน้ำ แต่เปโตรไม่มีความรักฝ่ายวิญญาณและเมื่อ พบกับสิ่งที่คุกคามเอาชีวิตของตนในไม่ช้าเปโตรก็ปฏิเสธพระเยซูเนื่องจากเขาไม่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์และ ยังไม่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ เมื่อเรามีประสบการณ์กับพระเจ้าความเชื่อของเราที่เติบโต อย่างไรก็ตาม ความรักฝ่ายวิญญาณจะเติบโตในเรา ได้ก็ต่อเมื่อเราพยายามอย่างมากที่จะกำจัดความบาปทิ้งไป สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าความเชื่อและความรักไม่ได้ เชื่อมโยงกัน เพราะโดยความเชื่อคือสิ่งที่ทำให้เราอยากจะทำจดบาปทิ้ง ไปและรักพระเจ้า

### 3. แม่ข้าพเจ้ามอบของสารพัดเพื่อเลี้ยงคนยากจน และแม่ข้าพเจ้ายอมให้เอาตัวข้าพเจ้าไปเผาไฟเสีย

ผู้คนที่ช่วยเหลือคนยากจนเพื่ออวดตัวเองจะหยิ่งผยองมากขึ้นเมื่อเขาได้รับคำยกย่อง เขาคิดอย่างผิด ๆ ว่า ตนเป็นคนชอบธรรม ดังนั้นเขาจึงไม่พยายามที่จะเอาศุหนัดจิตใจของตน สิ่งนี้เป็นอันตรายกับเขา แต่ผู้คนที่ช่วยเหลือคนยากจนเพราะความรักจะไม่สนใจว่าคนอื่นเห็นการกระทำของเขาหรือไม่ สาเหตุก็เพราะว่าเขาเชื่อว่า พระเจ้าผู้ทรงเผ่าดูเขาในที่ลับจะทรงตอบแทนการกระทำของเขาด้วยพระพรและรางวัลตามการกระทำของเขา (มัทธิว 6:3-4)

การเสียสละที่เช่นเดียวกัน การ “ยอมให้เอาตัวข้าพเจ้าไปเผาไฟเสีย” หมายถึงการเสียสละตนเองอย่างสิ้นเชิง แนนอน เราสามารถเสียสละตนเองเมื่อเรามีความรัก แต่เราก็สามารถเสียสละแม้ว่าเราไม่มีความรัก กล่าวคือ เราจะบ่นหลังจากทำงานอย่างสัดซื่อ หรือเราารู้สึกไม่สบายใจเมื่อไม่มีใครมองเห็นความพยายาม การทุ่มเท เวลา หรือการช่วยเหลือทางการเงินของเรา เราพิพากษาคคนอื่นที่ไม่ได้ทำงานอย่างสัดซื่อโดยคิดว่า “ทำไม่เขา ถึงไม่ทำอะไรเลยทั้งที่ข้าพเจ้าว่าเขารักพระเจ้า” ด้วยจิตใจแบบนี้เรารู้สึกทุกขใจและไม่ได้อยู่อย่างสงบกับคนอื่น ดังนั้นการเสียสละจึงไม่เป็นประโยชน์อะไรก็รับเรา

ทำไม่เรจึงเสียสละโดยปราศจากความรักแม่เราจะมีชีวิตอยู่ สาเหตุก็เพราะว่าเราขาดสำนึกของความเป็นเจ้า ของที่ว่า “สิ่งที่เป็นของพระเจ้าก็เป็นของมม สิ่งที่เป็นของมมก็เป็นของพระเจ้า” นั่นเอง ถาจิตใจของเราเต็มลงไป ไปด้วยความรักฝ่ายวิญญาณ เราก็สามารถอุทิศตนเองเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าคนอื่นจะเห็นและยกย่องเรา หรือไม่ก็ตาม ที่นอชญาหญิงที่รักทุกท่าน... ผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านจะมีความรักฝ่ายวิญญาณ ด้วยการให้ตัวท่านเองกับคนอื่น โดยไม่นึกเสียดายเหมือนดังเทียนที่ยอมให้ตนเองถูกเผาไหม้เพื่อจัดความมืดให้ หหมดไปและสร้างความสว่างให้เกิดขึ้น

## จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการ โทรทัศน์คริสเตียน ที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมกันแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการปรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C txp 1 G คลื่นความถี่ของดาวลิ่ง : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรท : Symbol ret :13333 Msymbol FEC: 3/4 รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยช่อง Audio pid : 3003 และที่เว็บไซต์ของเรา [www.manmin.org](http://www.manmin.org) (มีคำเทศนาภาษาไทย)

Thai

**หนังสือพิมพ์พันธนิมิต**  
จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซนทรัลเชิร์ช

**จาก ศูนย์พันธกิจคริสเตียนประชาชาติ**  
121/101 บานคู่มือเมืองใหม่ อ.เมือง จ. เชียงราย 57100  
โทรศัพท์ 085-7140240, 084-3550176 jaewon 7700@hanmail.net





# ทำความเข้าใจกับ VeriChip™ กันเถอะ



ผู้ปกครองทางยู โด (ผู้อำนวยการคนควาวิจัยในบริษัท Mirae M&H)

## ประวัติการทำงาน

- ผู้อำนวยการคนควาวิจัยในบริษัท Mirae M&H จากพฤศจิกายน 2011 ถึงปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการคนควาวิจัยในบริษัท Interbro จากกรกฎาคม 2008 ถึงตุลาคม 2011
- ผู้อำนวยการคนควาวิจัยในบริษัท Digital Way (ปัจจุบันคือบริษัท M-Pio) จากมีนาคม 2000 ถึงมิถุนายน 2008
- นักวิจัยอาวุโสในด้านผลิตภัณฑ์บริษัท Samsung Electronics จากมกราคม 1990 ถึงกุมภาพันธ์ 2000
- จบปริญญาโทด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยโพธิ์ในปี 2000
- จบปริญญาตรีด้านการออกแบบเครื่องกลจากวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ใหม่วิทยาลัยแห่งชาติโซลในปี 1988

VeriChip™ เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการฝังเทคโนโลยีการระบุตัวตนด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency Identification) หรือ RFID

“VeriChip” เป็นชื่ออุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีบริษัท VeriTeQ Acquisition Corporation เป็นเจ้าของเมื่อก่อนนี้ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท VeriChip Corporation (ซึ่งเป็นบริษัทในชื่อของบริษัท PositiveID Corporation) ที่ตาม ในเดือนมกราคม 2012 ที่ผ่านมามีบริษัท VeriTeQ Acquisition Corporation ได้เข้าถือสิทธิ์ในตัว ไมโครชิป “VeriChip” ที่ฝังใต้วงคิ้วในตัวของผู้คนด้วยวิธีการระบุตัวตนด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RFID) “RFID” คือตัวย่อของ Radio Frequency Identification (การระบุตัวตนด้วยคลื่นความถี่วิทยุ) และเทคโนโลยีนี้ได้นำมาใช้อย่างกว้างขวางในชีวิตของเรา เช่น บัตรรถโดยสาร ซึ่งคนเกาหลีส่วนใหญ่ใช้สำหรับการโดยสาร รถสาธารณะ เช่น รถเมล์และรถไฟใต้ดิน เป็นต้น เริ่มต้นจากวันที่ 1 มกราคม 2013 รัฐบาลเกาหลีจะบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองสัตว์ที่กำหนดให้เจ้าของสุนัขทุกคนในทุกเมืองและทุกเขตที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 1 แสนคนฝังชิปให้กับสัตว์เลี้ยงของตนด้วยอุปกรณ์ RFID ดังนั้นจึงเป็นที่คาดหมายว่าอุปกรณ์ฝังชิปด้วยระบบ RFID จะถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในไม่ช้า

เราสามารถรับข้อมูลส่วนตัวผ่านหมายเลขพิเศษ 16 หลัก

“VeriChip” เป็นชิปที่สร้างขึ้นจากการผสมกันของสองคำคำแรกได้แก่ “Verification” ที่หมายถึงการตรวจสอบหรือการยืนยันและคำที่สองได้แก่ “Chip” ซึ่งเป็นแผ่นซิลิคอนขนาดเล็กที่เป็นส่วนหนึ่งของสารกึ่งตัวนำเมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ของเกาหลีหมายเลขพิเศษของแต่ละคนสามารถเป็นเลขทะเบียนที่อยู่อาศัยของเขา และอาจมีการฝังชิป RFID พร้อมกับหมายเลขไว้ในผู้คน ในเดือนตุลาคม 2004 VeriChip™ ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ในการแพทย์ จนบัดนี้ ในบรรดาผลิตภัณฑ์ RFID อุปกรณ์ชนิดนี้เป็นไมโครชิปฝังตัวมนุษย์เพียงชนิดเดียวที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เครื่องรับส่งเรดาร์อัตโนมัติของ VeriChip เป็นรูปทรงกระบอกที่มีความยาว 1.5 มิลลิเมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.1

มิลลิเมตรมีไมโครชิปคอมพิวเตอร์ที่สามารถเก็บหมายเลขพิเศษได้มากกว่า 7 หมื่นล้านหมายเลขซึ่งบรรจุหมายเลขพิเศษ 16 หลักที่กำหนดไว้ให้กับเครื่องรับส่งเรดาร์อัตโนมัติและสายอากาศวิทยุภายใน ด่าน นอกของเครื่องรับส่งตัวนี้เป็นแก้วโซดาโกลมที่ได้รับการคัดสรรไว้เป็นพิเศษเพื่อให้ติดชิดกับเซลล์ของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีซึ่งเมื่อฉีดเข้าไปแล้วจะทำให้เครื่องรับส่งเคลื่อนที่ไปตามส่วนต่าง ๆ ในร่างกายของมนุษย์ได้อย่างขึ้น

ผลิตภัณฑ์ RFID ที่สามารถฝังไว้ในตัวสัตว์ถูกผลิตขึ้นโดยบริษัท Avid ID ในสหรัฐอเมริกา บริษัท Virbac ใน ฝรั่งเศส บริษัท Trovan ใน สหราชอาณาจักร และบริษัท VeriChip ใน สหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด นอกจากนั้น บริษัท VeriChip Corporation ยังได้พัฒนาชิปฝังในตัวสัตว์ซึ่งช่วยให้เราสามารถแกะรอยที่อยู่อาศัยของสัตว์ผ่านระบบ GPS ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ได้รับการจดสิทธิบัตรโดยสำนักสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา ในปี 1999 ชิพชนิดนี้มีจำหน่ายในท้องตลาดเพื่อใช้ในการแกะรอยสัตว์ป่าและการจัดการปศุสัตว์

ร่างกฎหมายปฏิรูปการดูแลสุขภาพของสหรัฐรวมเอาบทบัญญัติเกี่ยวกับชิปฝังไว้ด้วยและจะมีการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ในปี 2013

สาเหตุที่ VeriChip กำลังกลายเป็นประเด็นทางสังคมก็เพราะว่าร่างกฎหมายปฏิรูปการดูแลสุขภาพของสหรัฐ กำหนดให้มีการฝังชิปในมนุษย์ ร่างกฎหมายปฏิรูปฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมคนอเมริกันที่ไม่มีหลักประกัน สุขภาพมากกว่า 32 ล้านคนด้วยการกำหนดให้มีการประกันสุขภาพให้กับพลเมืองอเมริกันและผู้อยู่อาศัยตาม กฎหมายทุกคน แต่ร่างกฎหมายฉบับนี้ระบุไว้อย่างเจาะจงว่า “อุปกรณ์ 2 ที่สามารถฝังได้” ซึ่งกำหนดให้มีการฝังอุปกรณ์ RFID ไว้ในร่างกายของมนุษย์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2010 สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐได้ผ่านร่างกฎหมายดูแลสุขภาพฉบับนี้และลงชื่อประกาศเป็นกฎหมายโดยประธานาธิบดีบารัค โอบามาในวันอังคารต่อมาร่างกฎหมายฉบับนี้ระบุไว้เช่นกัน ว่ากฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ “ไม่เกิน 36 เดือนหลังจากวันที่มีการตรากฎหมายนี้” ซึ่งหมายความว่ากฎหมาย ฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ไม่เกินวันที่ 23 มีนาคม ในปี 2013 วันที่ 13 ธันวาคม 2010 ผู้พิพากษากลางในรัฐเวอร์จิเนียประกาศว่ากฎหมายดูแลสุขภาพฉบับนี้ขัดรัฐธรรมนูญโดยอ้างว่าข้อกำหนด

ของกฎหมายกลางที่ว่าพลเมืองต้องซื้อประกันสุขภาพเป็นสิ่งขัดรัฐธรรมนูญ แต่ศาลสูงวินิจฉัยว่าการกำหนดให้แต่ละคนมีประกันสุขภาพนั้นถูกต้องตามรัฐธรรมนูญด้วยเสียง 5 ต่อ 4 เพื่อสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ในวันที่ 28 มิถุนายน 2012 ซึ่งลงความเห็นให้มีการบังคับใช้กฎหมาย

ชิปตัวนี้สามารถสำหรับระบบที่ตรวจสอบและควบคุมคนทุกคนในทุกประเทศ

“VeriChip” ถูกนำไปใช้ในหลายประเทศ เม็กซิโกใช้ “VeriChip” ในองค์กรที่บังคับใช้กฎหมายของประเทศซึ่งรวมถึงสำนักงานอัยการเพื่อแยกแยะองค์กรเหล่านี้จากกลุ่มนักค้าในการเข้าถึงที่ตั้งและเอกสารอย่างปลอดภัยในคลังบางแห่งในเนเธอร์แลนด์ สกอตแลนด์ และเมืองไมอามีประเทศสหรัฐอเมริกากำลังส่งเสริมให้มีการฝัง “VeriChip” ในตัวลูกคาเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงและการชำระเงินของลูกคาไอพี “VeriChip” จึงถูกใช้ใน รูปแบบนั้นเพื่อการตรวจสอบเอกลักษณ์และการค้าขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แม้ยังไม่ได้มีการทดสอบเชิงคลินิก ในมนุษย์ แต่เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์นี้ก็ได้มีการพัฒนาอย่างมากเพื่อให้บริการด้านการแกะรอย

วิวรณ์ 13:16-17 กล่าวไว้ว่า “และมันยังได้บังคับคนทั้งปวงทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยคนมีงมีและคนจนไทยและทาสให้รับ เครื่องหมายไว้ที่มือขวาหรือที่หน้าผากของเขาเพื่อไม่ให้ผู้ใดทำการซื้อขายได้นอกจากผู้ที่มีเครื่องหมายนี้หรือชื่อของสัตว์ร้ายนั้นหรือเลขชื่อของมัน” สิ่งนี้บอกเราว่าผู้เป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์ จะบังคับผู้คนทั้งโลกให้รับเอาเครื่องหมายของสัตว์ร้ายและบังคับควบคุมกิจกรรมทางสังคมและการค้าขายตลอดทั้งวันและทุกวัน ในช่วงที่สองของเหตุการณ์ความทุกขเวทนาครั้งใหญ่เจ็ดปี แนนอนเรายังไม่ทราบวาทะเครื่องหมายของสัตว์ร้ายนี้หมายถึงระบบรหัสแท่ง (บาร์โค้ด) ของ “VeriChip” ที่ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายหรือเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาระดับสูงรูปแบบอื่นหรือไม่แต่เราต้องตระหนักว่าระบบชนิดนี้สามารถนำมาใช้เพื่อตรวจสอบและควบคุมประชากรของโลกผ่านการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของซูเปอร์ คอมพิวเตอร์ ถ้าท่านเข้าใจเรื่องนี้ ท่านจะตระหนักว่าวาระสุดท้ายนั้นกำลังใกล้เข้ามา มากเพียงใด เมื่อเราดูเรื่องนี้แล้วเราจำเป็นต้องคุกเข่าตัวเราเองในฐานะเจ้าสาวขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้เสริญมันอย่างรวดเร็ว

พระกิตติคุณ 5 ด้าน	หลักข้อเชื่อ
<p><b>การบังเกิดใหม่</b> - เราเชื่อว่าบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์</p> <p><b>การชำระให้บริสุทธิ์</b> - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์</p> <p><b>การทรงบำเพ็ญกุศล</b> - เราเชื่อว่าเราได้รับการบำเพ็ญกุศลด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดย การทรง โถงของพระเยซูคริสต์</p> <p><b>การเป็นขึ้นมา</b> - เราเชื่อว่าผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์</p> <p><b>การเสด็จกลับมา</b> - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในท่าอากาศยาน มงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. คริสตจักรนรินทร์เห็นพระคริสต์เชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำที่เกิดจากการดลใจของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มี ข้อคิดพลาด</li> <li>2. คริสตจักรนรินทร์เห็นพระคริสต์เชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกานุภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์)</li> <li>3. คริสตจักรนรินทร์เห็นพระคริสต์เชื่อว่าเราได้รับการยกโทษความผิดบาปด้วยพระโลหิตแห่งการไถ่ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น</li> <li>4. คริสตจักรนรินทร์เห็นพระคริสต์เชื่อในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ยุคพันปี และสวรรค์นิรันดร์</li> <li>5. คริสตจักรนรินทร์เห็นพระคริสต์ประกาศถึงความเชื่อของนรินทร์ “หลักข้อเชื่อของนรินทร์” ทุกครั้งที่มาร่วมประชุมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาของหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร</li> </ol> <p>“พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต ลมหายใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”</p> <p>“ในผู้ที่มีความรอดไม่มีเลย ด้วยความเมตตาซึ่งให้พรทั้งหลายรอดได้ในทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วพิภพ”</p>



ฉันเดินทางมาเกาหลีพร้อมกับสามีของฉันเพื่อเข้าร่วมในค่ายภาคฤดูร้อนของกลุ่มนุรุษและกลุ่มสตรีของคริสตจักร มันมินเซ็นทรัลประจำปี 2012 ฉันได้รับพระพรอย่างอัศจรรย์และสายตาแห่งความเชื่อคริสตชนของฉันถูกเปิดใหม่

ฉันเกิดในครอบครัวคริสเตียนตั้งแต่ฉันจึงเข้าร่วมในคริสตจักรตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็กแต่ฉันไม่เคยสัมผัสกับความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นเวลานาน วันหนึ่ง ฉันเริ่มสัมผัสกับความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ตรัสกับฉันว่า พระองค์ทรงรักฉันและทรงสถิตอยู่กับฉัน หลังจากนั้น ฉันเปลี่ยนแปลงอย่างมากและเริ่มเรียนหนัก ฉันเข้าทำงาน กับบริษัทลิ่งคโพรแอร์ไลน์และทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นเวลา 5 ปี

ในปี 2007 เพื่อนของฉันคนหนึ่ง (มิชชันนารีวอง ปิง ปิงซึ่งเคยเป็นผู้ผลิตรายการของเอฟ.อี.บี.ซี.) มอบหนังสือ ของดร.แจร์อ็อก ลีเรื่อง “สาส์นจากกางเขน” และ “นรกภาค 1-2” ให้กับฉัน เมื่ออ่านหนังสือเหล่านี้ฉันเริ่มเข้าใจถึงการจัดเตรียมเรื่องความรอดไว้ล่วงหน้าของพระเจ้าและรู้เกี่ยวกับสวรรค์และนรกอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ฉันได้รับพระคุณอย่างมากผ่านทางคำเทศนาเรื่องวันสะบาโตและความคิดในนิตยสาร “มันมิน” ด้วยเช่นกัน

คำเทศนาของดร.ลีกินใจฉันมากและเรียกร้องให้ฉันรับการชำระให้บริสุทธิ์ ฉันเดินทางเยี่ยมชมคริสตจักรหลายแห่งในหลายประเทศ แต่ฉันไม่เคยคิดว่าคริสตจักรใดจะเน้นหนักเรื่องการชำระให้บริสุทธิ์มากเท่ากับคริสตจักร แห่งนี้ เมื่อฟังพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ฉันเริ่มรู้ว่าความบาปคืออะไรและในฐานะบุตรของพระเจ้าฉันต้องมีลักษณะเหมือนพระองค์พระเยซูคริสต์



## “ฉันกลายเป็นบุตรที่แท้จริงของพระเจ้า ด้วยความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า”

จุน เรเบก้า โลห์ ยูน เอิร์น (จากลิ่งคโพร)

มิชชันนารีวอง ปิง ปิงพูดถึงการทำงานของพระเจ้าในรูปแบบต่าง ๆ เช่นกัน การกึ่งเหล่านั้นล้วนเป็นงานของ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งสิ้น น้ำขมที่มาราห์เปลี่ยนเป็นน้ำจืดที่ดื่มได้ (ในอพยพ 15:25) ฉันได้นำเค็มจากทะเลที่เมืองมวนก็เปลี่ยนเป็นน้ำจืดที่ดื่มได้ (บ่อน้ำจืดที่เมืองมวน) ด้วยฉันนั้น สิ่งนี้อัศจรรย์มาก มิชชันนารีท่านนี้บอก ฉันว่าคนที่มีความเชื่อซึ่งดื่มน้ำ

และใช้น้ำนี้ทำที่ร่างกายของตนก็ได้รับการรักษาให้หายจากโรคนานาชนิดของ ตนและความปรารถนาแห่งจิตใจของเขาก็ได้รับการตอบสนอง อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือกิจการ ใดอันเกี่ยวกับปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็มสามารถอยู่ร่วมกันในพิพิภพที่สดชื่นที่บ่อน้ำจืดเมืองมวน ฉันอยากมีประสบการณ์กับ การทำงานของพระเจ้าที่บ่อน้ำจืดเมืองมวน ฉันบอกกับสามีและ

เราตัดสินใจที่จะเข้าร่วมค่ายภาคฤดูร้อนของ คริสตจักรมันมิน

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2012 ในที่สุดฉันก็เดินทางถึงคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลในกรุงโซลประเทศเกาหลี ฉันเข้าร่วม ในการนมัสการ ไตรวงคืนวันศุกร์ซึ่งเริ่มต้นเวลาหกทุ่ม นั้นเป็นการนมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริง และเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ แสงงดงามมาก การแสดงของคณะนักร้องโดยวงออร์เคสตรา “นิสตี” และการแสดงอื่น ๆ เต็มใจให้ฉันระลึกถึง สวรรค์ สมาชิกคริสตจักรเต็ม ไปด้วยรอยยิ้มและมีความสุขอย่างมาก ผู้เชื่อชาวต่างชาติหลายคนเดินทางมาเยี่ยม คริสตจักรเพื่อเข้าร่วมในค่ายภาคฤดูร้อนและคริสตจักรมีน้ำใจอย่างมากในการปรนนิบัติคนเหล่านี้ซึ่งเป็นที่ประทับใจมาก

ในที่สุดค่ายภาคฤดูร้อนก็เริ่มต้นขึ้น ในวันที่ 6 สิงหาคม 2012 รายการต่าง ๆ เต็มล้นไปด้วยพระคุณ ความซาบซึ้งใจ และความรักของพระเจ้า นั่นเป็นจุดที่ร้อนที่สุดในเกาหลี แต่อากาศที่ถ่ายกลับเย็นสบาย แผลงป้อจำนวนมาก บินลงมาจากเบื้องบนและเกาะอยู่ตามตัวของฉัน ฉันมองเห็นดวงดาวที่กำลังเด่นรำชนกัน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2012 ฉันเดินทางไปยังบ่อน้ำจืดที่เมืองมวน ฉันได้รับการสัมผัสอย่างลึกซึ้งด้วยความจริง ที่ว่าด้วยความรักพิเศษของพระเจ้าฉันได้รับการทรงนำไปสู่สถานที่แห่งการอัศจรรย์ซึ่งเป็นที่น่าทะเลเปลี่ยน เป็นน้ำจืดเหมือนกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในสมัยพระกิตติ

เราได้รับสิ่งต่าง ๆ มากมายในการเดินทางไปยังเกาหลีในครั้งนี้ฉันมีความสุขมากที่รู้ว่าฉันมีสิทธิพิเศษในฐานะบุตรของพระเจ้าที่จะเขา ไปสู่นครเยรูซาเล็มใหม่และได้รับพระพรบน โลกนี้ตราบไคที่ฉันเดินทางมา พระทัยของพระองค์

## “ขอขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงนำข้าพระองค์ ซึ่งเคยมีชีวิตอยู่อย่างยุ่งเหยิงเพื่อให้เขาสูญเสียอธิปไตย”

คุณสมชาย ศรียานนท์ (นักศึกษาพระคริสตธรรม คริสตจักรมันมินสุราษฎร์ธานีสำหรับผู้สูญเสียการได้ยิน)

ผมเกิดมาในครอบครัวที่มีพ่อเป็นคนจีนและแม่เป็นคนอินโดนีเซีย ผมสูญเสียการได้ยินมาตั้งแต่เกิด ผมต้องพบกับความลำบากมากมายเพราะเป็นเด็กหูหนวกในขณะที่ยังเด็กโตขึ้น ยิ่งกว่านั้น พ่อผมมีภรรยาหลายคนและไม่ได้อุปการะผมให้อยู่ในสภาพปกติ ผมมีแม่เลี้ยงสามคนและแม่บังเกิดเกล้าของผมหายไป

ในสถานการณเช่นนี้ ผมจึงไม่มีสิ่งใดให้พึ่งพิงและเร่ร่อนไปตามที่ต่าง ๆ เพื่อหาที่อยู่อาศัยของตน แต่สุดท้ายผมก็มีสภาพที่ไม่แตกต่างจากพ่อของผมโดยที่ผมไม่รู้ตัว ผมเข้าร่วมในคริสตจักรตั้งแต่อายุ 19 ปี แต่ผมก็ยังมีชีวิตอยู่ อย่างยุ่งเหยิงต่อไปเพราะผมไม่มีความเชื่อที่แท้จริง ชื่อเสียงของผมดังกระฉอน ในฐานะเสียผู้หญิง

ในขณะที่เดียวกันผมเริ่มรู้จักกับศิษยาภิบาลจอน ฮุน จี (ศิษยาภิบาลที่ปรึกษาของพันธกิจกับคนหูหนวกที่สูญเสียการได้ยินแห่งคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลและเป็นมิชชันนารีในประเทศมาเลเซีย) ในขณะที่ท่านทำงานให้กับสมาคม คนหูหนวกในเมืองหาดใหญ่ (ประเทศไทย) ในเดือนมกราคม 2010 ท่านพบกับผมเกี่ยวกับพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์และการทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าซึ่งเกิดขึ้นในคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล

และโดยทางศิษยาภิบาลจี ผมได้มารู้จักกับคุณโยเซฟ ลิมบังปิล นักศึกษาพระคริสตธรรมที่รับใช้ในคริสตจักร มันมินหาดใหญ่สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินในประเทศไทย เขาพูดถึงคำเทศนาและการทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจ ของดร.แจร์อ็อก ลีอย่างต่อเนื่องผ่านการพูดคุยด้วยวีดีโอ เขาบอกว่าผู้คนหายจากโรคต่าง ๆ ของตนเหนือกาล เวลา และสถานที่ด้วยการรับเอาคำอธิษฐานเผื่อผู้ป่วยด้วยความเชื่อของดร.ลี ในเดือนเมษายน 2010 ผมพบกับศิษยาภิบาลจีและคุณโยเซฟอีกครั้งหนึ่ง คุณโยเซฟอธิบายเรื่องนรกให้ผมฟัง พร้อมกับโชว์หนังสือเรื่อง “นรก” ของดร.ลีให้ผมดู หนังสือเล่มนี้ทำให้ผมตกใจกลัวมากและจากนั้นผมเลิกจาก การลวงประเวณีและตัดสินใจที่จะรับการสร้างใหม่

ผมกลับใจจากความผิดบาปในอดีตของตนด้วยการอธิษฐาน และอดอาหารเป็นครั้งแรกในชีวิตของผม

หลังจากนั้นผมก็เข้าร่วมในคริสตจักรมันมินหาดใหญ่สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินและอดอาหารวันละหนึ่งมื้อเป็นเวลาสองเดือนและพยายามดำเนินชีวิตด้วยพระคำของพระเจ้าเมื่ออ่านหนังสือของดร.ลีเรื่อง “สาส์นจากกางเขน” ผมรู้ถึงการจัดเตรียมล่วงหน้าของพระเจ้าที่อยู่ในความรอด เช่น การรู้ว่า “เพราะเหตุใดพระเจ้าจึงทรงให้มีคนไม่ แห่งการรู้ดีและรู้ชั่ว” และ “ทำไมพระเจ้าจึงทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแต่เพียงองค์เดียว” เป็นต้น หนังสือเล่มนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตคริสเตียนของผมผมไม่เคยหยุดอธิษฐานเป็นประจำทุกคืนและชีวิต การประพฤติ และคำพูดของผมได้รับการเปลี่ยนแปลง

ในเดือนมิถุนายน 2010 และเดือนพฤษภาคม 2012 ศิษยาภิบาลซูเยล โชจากคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลใน เกาหลีเดินทางมาเยี่ยมประเทศไทยและเทศนาเกี่ยวกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่โดยใช่ผ้าเช็ดหน้าทีคร.ลี อธิษฐานเจิมเอาไว้ (กิจการ 19:11-12) หลายคนถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยคำพยานแห่งการหายโรคของตน นั่นเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้ความเชื่อของผมเพิ่มพูนขึ้นและผมได้รับการทรงนำไปรับเอาหน้าที่อันเป็นพระพร ของการดูแลดวงวิญญาณและการเผยแพรพระกิตติคุณ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2012 ผมเดินทางไปยังเกาหลีครั้งที่สองเพื่อเข้าร่วมในค่ายภาคฤดูร้อนของกลุ่มนุรุษและ กลุ่มสตรีของคริสตจักรมันมินพร้อมกับผู้เชื่อที่สูญเสียการได้ยินคนอื่น ๆ จากประเทศไทยและมาเลเซีย ในช่วง การเดินทางไปยังคริสตจักรมันมินครั้งแรกของผมในปี 2010 ผมมองเห็นในช่วงสั้น ๆ ว่าคริสตจักรเต็มล้นไป ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าและความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า ในเวลานั้น ผมได้พบกับดร.แจร์อ็อก ลีเป็นครั้งแรกและในสายตาของ ผมท่านเป็นคนใจดีและเต็มไปด้วยความรักท่านเป็นเหมือนคุณพ่อที่



สุภาพอ่อนโยน ความรู้สึกเจ็บปวดของผมอันเนื่องมาจากการที่ผมถูกพ่อแม่ทอดทิ้งก็ หดสิ้นไปเมื่อผมอยู่ต่อหน้าท่าน ผมทรมานไปด้วยความชื่นชมยินดีและการขอบพระคุณเพราะผมรู้ว่าพระเจ้าคือพระบิดาของผมและดร.ลีเป็นผู้ที่ช่วยให้ผมสัมผัสกับพระบิดาองค์นี้ ค่ายภาคฤดูร้อนปี 2012 ยังคงเต็มไปด้วยพระคุณและความจริงเช่นเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมมีประสบการณ์ กับสิ่งอัศจรรย์ที่บ่อน้ำจืดแห่งเมืองมวนซึ่งเป็นจุดที่น้ำทะเลเปลี่ยนเป็นน้ำจืดที่ดื่มได้เหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นที่มาราห์ (อพยพ 15:25) พระเจ้าทรงเปิดตาฝ่ายวิญญาณของผมและทรงอนุญาตให้ผมมองเห็นเพชรพลอยอันงดงาม ในสวรรค์ ผมเดินทางกลับมาซึ่งประเทศของผมด้วยเพชรพลอยอันงดงามในจิตใจของผม ผมจะวิ่งแข่งด้วยความหวัง โดยคิดว่า “ตัวคุณ” ของผมในอนาคตจะเป็นเหมือนเพชรพลอยที่ได้รับการเจียรู้อย่างงดงามในความรักของพระเจ้าพระบิดาและขององค์พระผู้เป็นเจ้า ฮาเลลูยา